

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๓**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “เพราะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องวายุภักษ์ ๕ - ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสมณ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมงานดังกล่าว

**๒. การประชุมองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๑๐)**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การประชุมองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๑๐) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง Cattleya 1 โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ ในการนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดีเยี่ยม นายสมณ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

**๓. สรุปรายงานผลการติดตามสถานการณ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามสถานการณ์ การชุมนุม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีการชุมนุมที่สำคัญ คือ การชุมนุมขอความเป็นธรรม ในการนำชาวบางกลอยกลับบ้านและเรียกร้องคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สู่พี่น้องชาติพันธุ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งไม่มีรายงานเหตุรุนแรง และมอบให้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กรณี การชุมนุมทางการเมืองเตรียมจัดทำแถลงการณ์และดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. ข้อเสนอแผนการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

**๕. ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์กรฮิวแมนไรตส์ วอทช์**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์กรฮิวแมนไรตส์ วอทช์ และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้หยิบยกข้อกล่าวหาในรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์กรฮิวแมนไรตส์ วอทช์ กรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุให้อุตสาหกรรมประมงไทยอยู่ในรายการ “สินค้าที่ผลิตโดยแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ” ขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่เสนอ

๒. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาในรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์กรฮิวแมนไรตส์ วอทช์ กรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุให้อุตสาหกรรมประมงไทยอยู่ในรายการ “สินค้าที่ผลิตโดยแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ” ตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

**๖. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการติดตามผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการติดตามผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... ตามความเห็นของที่ประชุม และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นของที่ประชุม และเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนาม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๗. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามความเห็นของที่ประชุม และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นของที่ประชุม และเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนาม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป